

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>พระอาการประชวร สมเด็จพระราชินีใน ร.9</p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.ที่ 9 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า หลังจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯไปประทับที่รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ด้วยพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่นั้น หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้ว พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกระเส (ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดี เสวย พระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไป</p> <p>-ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารภูมิ สิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ซึ่งจะเปิดลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน</p>
มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ ไทยโพสต์ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>แต่งตั้งชรก.ซี10</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จำนวน 10 ราย ดังนี้ ในระดับอธิบดี ได้โยกนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต จากอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มาเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต ส่วนกลุ่มรองปลัด สธ.ทั้ง 4 คน โยกย้ายไปเป็นอธิบดีกรมต่างๆ ได้แก่ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ไปเป็นอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ไปเป็นอธิบดีกรมอนามัย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ไปเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ มาเป็นเลขาธิการ</p> <p>ส่วนกลุ่มผู้ตรวจราชการ สธ. มี 1 รายที่ขึ้นมาเป็นอธิบดี คือ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ มาเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ส่วนที่เหลืออีก 4 ราย มาเป็นรองปลัด สธ. ได้แก่ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล และ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป</p> <p>ส่วนอธิบดีที่ไม่มีการโยกย้าย คือ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ยังเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ยังเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค</p>
เดลินิวส์ สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>อนุมัติงบประมาณส่งเสริมสุขภาพปชช.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 373,834,500 บาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดภัย ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี จำนวน 179,664,300 บาท โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี จำนวน 53,260,200 บาท และโครงการพัฒนาคุณภาพและความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 140,910,000 บาท</p>
ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์	<p>โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจใต้</p> <p>-เสนอข่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) ร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร โดยที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฯ 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ 2. ด้านการท่องเที่ยว 3. ด้านการยกระดับการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เป็น ฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยเร่งรัดก่อสร้างโรงพยาบาลระดับทุติย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ภูมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งรัดการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีระดับภาคใต้ตอนบน และเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเครื่องมือการรักษาพยาบาลและคุณภาพด้านการบริหารของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปพิจารณาเรื่องงบประมาณ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.สุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการดำเนินการจัดทำร่างพ.ร.บ.สุขภาพปฐมภูมิซึ่ง ผู้ชี้แจงจากสธ.ได้อธิบายในการประชุม กมธ.สาธารณสุข ตั้งแต่เรื่องขอบเขต ปัญหาและอุปสรรค ผลที่ได้จะทำให้ประชาชน ครอบครัวและชุมชนดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ชี้แจงได้ชี้แจงแบบคร่าว ๆ ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างของระบบ แบบกว้าง จะพยายามเสนอ ครม. การมีหน่วยงานสุขภาพปฐมภูมิจะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับการลงทุน มีผลงานวิจัยชี้ว่า ค่าเฉลี่ย ลงทุน 1 บาท จะได้ผลลัพธ์ตอบแทน กว่า 4 บาท โดยอ้างผลจากการศึกษาของ สวรส. คำถามก็คือ สวรส. คิดคำนวณ จากอะไร เพราะข้อสรุปของ สวรส.มาจากสมมติฐานและกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นจริง ผู้ชี้แจงนำผลการวิจัยที่ไม่ชัดเจนมาเป็นข้อสรุปในเชิงบวก เพราะจากบทสัมภาษณ์ของรองปลัด สธ.ที่ออกมาให้ข่าวเรื่องนี้ เชื่อว่าเป็นเรื่องชายฝั่งมากกว่า กล่าวคือ เรื่องสุขภาพปฐมภูมิจะทำอะไรไม่ได้ นอกจากออกกฎระเบียบมาบังคับ แต่ไม่มีงบประมาณ ไม่มีบุคลากร ไม่รวมความขัดแย้งที่จะเกิดจากการให้การรักษาพยาบาลที่ไม่มีความพร้อม รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้สิทธิประชาชนที่จะได้รับ การรักษาตามที่ต้องการ แต่นี้จะไปจำกัด สิทธิเขาให้ไปใช้บริการ</p>
<p>เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>อุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผอ.ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ เปิดเผยสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงสำคัญว่า มีแนวโน้มน้ำจะล้นตลิ่งที่ อ.เมืองเพชรบุรี ในวันที่ 22 สค. ทำให้พื้นที่ริมสองฝั่งลำน้ำในบริเวณ อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมือง และ อ.บ้านแหลม ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือน 21-23 ส.ค. พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก 9 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ภาคตะวันออก จันทบุรี ตราด ภาคใต้ ระนอง กระบี่ ตรัง และ สตูล และในช่วงวันที่ 24-26 ส.ค. นี้ ตอนเหนือของประเทศไทยจะมีร่องมรสุมพาดผ่าน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น คาดว่าจะทำให้เกิดฝนมากขึ้นบริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p> <p>ด้าน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย รวม 40 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 30 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 10 จังหวัด แยกเป็น สถานการณ์ภัยจากพายุโซนร้อน "เบบินคา" 5 จังหวัด ได้แก่ น่าน พะเยา เชียงราย เพชรบูรณ์ และหนองคาย สถานการณ์ภัยจากพายุโซนร้อน "เซินติญ" 5 จังหวัด ได้แก่ นครพนม อุบลราชธานี บึงกาฬ กาฬสินธุ์ และเพชรบุรี ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว</p> <p>-ที่ จ.น่าน เกิดเหตุดินสไลด์ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ กองดินจำนวนกว่า 30,000 ลูกบาศก์เมตร ความสูงประมาณ 4 เมตร ได้ปิดทับเส้นทาง ทำให้ชาวบ้าน 11 หมู่บ้านของ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ กว่า 5,000 คน ถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าอำเภอได้ ทั้งการติดต่อกับทางราชการที่ว่าการอำเภอ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย สวท.</p>	<p>สารเคมีอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ร่วมกับคณะกรรมการด้านสังคม เห็นตรงกันว่า สารเคมีทั้ง 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจน และนำไปสู่ผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว จากนั้นจะส่งรายงานการหารือให้กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานต่อกรม.สาธารณสุขเพื่อพิจารณานำชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงให้ข้อมูลเหล่านี้กับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคาใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะมีการประชุมในวันที่ 22 ส.ค.นี้</p> <p>ด้านนายวินัย ณะห์สัน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กล่าวว่าหากปล่อยให้ใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดต่อไป จะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า คอลัมน์ เส้นใต้บรรทัด</p>	<p>เกิดวิกฤตสังคม ด้วยอัตราประชากรไทยที่น้อยลง วัยแรงงานที่น้อยอยู่แล้ว หากยังคงรับสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายสะสมกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในระยะยาว นอกจากจะทำงานไม่ได้ เลี้ยงตัวเองไม่ได้ ยังต้องเสียกำลังคนที่มีน้อยอยู่แล้วเพื่อดูแลคนป่วยจากสารพิษนี้ จะไม่เหลือแรงงานขับเคลื่อนประเทศอีก นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่ว่าสารเคมีนี้เป็นตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเพศสภาพ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างสังคม</p> <p>ขณะที่ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข กล่าวว่าขณะนี้ข้อมูลการศึกษาชาติทั้งในประเทศไทย ที่สำรวจพบสัตว์ในท้องนาที่ใช้สารเคมีพบการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศอย่างชัดเจน และฮอร์โมนนี้มีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านม สอดคล้องกับการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ที่พบว่าสารคลอโรไพริฟอส ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสมองส่วนหน้าในคน ส่งผลให้ชาวปัญญา และพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนแปลง นำมาซึ่งการที่ทางการสหรัฐอเมริกาห้ามใช้สารคลอโรไพริฟอส ไปเมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงคณะกรรมการวัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบกรณีละเลย จงใจไม่แจ้งอันตรายเรื่องนี้ทั้งที่ทราบข้อมูลแต่ยังปล่อยให้ใช้มานานถึง 20 ปี</p> <p>-เสนอบทความ 3 สารพิษ ที่สังคมต้องช่วยแบน ว่า อยากให้สังคมกังวล สนใจ และร่วมเรียกร้องให้ห้ามนำเข้าสารพิษเหล่านี้ ที่น้ำข้าวหมาก สาโท สุราพื้นบ้าน กัดกัน จับกุม ลงโทษ รวากับเป็นสารพิษร้ายแรง นี่เป็นพิษเห็นๆ ทั้งในงานวิจัยและในชีวิตจริง ผู้เกี่ยวข้องและรัฐบาลจะเพิกเฉย ให้แผ่นดินไทย "อมสารพิษ"พวกนี้ไว้ฆ่าพวกเราผ่อนส่งอย่างอ้อมหิตต่อไป อย่างนั้นหรือ?</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์ NBT</p>	<p>ขยะพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ แหล่งใหญ่ตำบลเดียวที่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์หลักเข้าพื้นที่เดือนละ 50 ตัน ผงะพบกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ตกค้างกว่า 300 ตัน สั่งการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งหามาตรการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้ารื้อสร้างเตาเผาขยะแก้ปัญหาระยะยาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระหว่างนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาวินิจฉัย การฝึกอบรม การจัดการบริการ ให้การดูแลประชาชน กรณีเกิดเหตุการณ์ด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรฐานบริการ และการผลักดันนโยบาย และกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ทั้งนี้ ในปี 2560 พบผู้ป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 17.12 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ สตูล แพร่ และอุดรธานี พบผู้ป่วยซิลิโคสิส หรือโรคปอดจากฝุ่นหิน 195 คน จาก 28 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นอัตราป่วย 0.32 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 2559 สูงสุดในจังหวัด นครราชสีมา อุดรธานี และมหาสารคาม</p> <p>ส่วนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตรายในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา และราชบุรี ได้คัดกรองสุขภาพแรงงานใน จ.กาฬสินธุ์ พบมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จากการยกของหนักมากที่สุดร้อยละ 71.1 รองลงมามีอาการผื่นคันผิวหนัง/คัดจมูกจากสัมผัสฝุ่นร้อยละ 47.9 ผลการตรวจปัสสาวะหาสารแคดเมียมในร่างกายกลุ่มผู้มีอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ 173 รายพบอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกราย</p> <p>รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ที่มี ผวจ.เป็นประธานเมื่อวันที่ 20 ส.ค. เกี่ยวกับเรื่องการจัดจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ มีการแจ้งผลตรวจเลือดพนักงานกองขยะเทศบาลโคกสะอาด 4 คน พบ 1 คนมีปริมาณตะกั่วในเลือดสูง 29 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไม่ให้เกิน 25 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร และอีก 1 คนแม้ค่าตะกั่วจะไม่เกินมาตรฐานแต่ก็อยู่ในระดับสูงคือ 23 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ดังนั้นทางสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น จึงมีแผนลงพื้นที่ตรวจเลือดของผู้ประกอบการคัดแยกขยะและชายของเก่าในพื้นที่ ต.โคกสะอาด ประมาณ 200 คน ในเดือน ก.ย. เพื่อหาสารตกค้างและทำการบำบัดรักษาอย่างทันที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>พ.ร.บ.นมผง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ถูกต้อง เกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้แล้วนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งยังไม่พบเหตุการณ์ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการกระทำผิด อย่างไรก็ตามยังพบเหตุการณ์ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือการละเมิดกฎหมายใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ กรณีที่หนึ่งผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารกได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ แม่หรือบุคคลในครอบครัวที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกและเด็กเล็ก และมีการให้ตัวอย่างอาหารสำหรับทารก พร้อมของขวัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถทำได้ ถือเป็น การละเมิดและกระทำผิดต่อข้อกำหนด</p> <p>ส่วนกรณีที่สองผู้ผลิตหรือตัวแทน ที่มีความประสงค์จะมอบสิ่งของอุปกรณ์ หรือของใช้แก่หน่วยงานบริการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถทำได้ แต่ข้อควรระวังคือสิ่งของดังกล่าวจะต้องไม่มีชื่อตราหรือสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่าเป็นอาหารสำหรับทารก และกรณีที่สาม กฎหมายอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย ทำการบริจาคอาหารสำหรับทารกและอาหารสำหรับเด็กเล็กได้ในสองกรณี คือ การบริจาคอาหารสำหรับทารกเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค โดยสามารถบริจาคให้แก่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขเท่านั้น</p> <p>ด้าน นพ.ชาติรี เมธธาอธิบดี ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางจังหวัดขอนแก่นได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง และได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติ ตามพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เห็นได้จากการที่จังหวัดขอนแก่นมีอัตราการกินนมแม่อย่างเดียวยังคงอยู่ในช่วง 6 เดือนแรกสูงตามเป้าหมายที่ร้อยละ 50</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>โรคใบโพลาร์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองปลัด สธ. และจิตแพทย์ กล่าวว่า โรคใบโพลาร์ไม่ได้แบ่งอาการป่วยเป็นระยะๆ เหมือนกับโรคมะเร็ง ที่จะแบ่งเป็นระยะที่ 1,2,3 จากการทำโรคลูกกลมรุนแรงไปเรื่อยๆ แต่โรคใบโพลาร์จะแบ่งเป็นรอบอาการขึ้น ลง สลับกับช่วงอาการปกติ ซึ่งช่วงที่อาการขึ้นนั้นผู้ป่วยจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ โดนกระหนาบหนักน้อยก็จะมีอาการตอบโต้กลับมาทันที พุดเยอะขึ้น คิดอะไรเยอะเยอะ ทำอะไรเยอะเยอะ บางครั้งคนอื่น ๆ ก็จะไม่เข้าใจ และหากเป็นช่วงอารมณ์ลงก็จะทำให้ซึมเศร้า หดหู่รุนแรง มีโอกาสทำร้ายตัวเองสูง ซึ่งจะไม่มีความรู้ว่ามีอารมณ์จะขึ้น หรือจะลง แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็จะเริ่มรู้จักตัวเอง และรู้จักตัวโรคมามากขึ้น ทั้งนี้โรคใบโพลาร์มีทั้งคนที่หายขาดเลย กับคนที่หายแบบอาการสงบไปนาน 5-10 ปี บางคนมีอาการทุกปี แต่ส่วนใหญ่ถ้าเข้าสู่การรักษา และรักษาต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็หาย เพราะโรคใบโพลาร์นับเป็นโรคที่มีการตอบสนองต่อการรักษาที่ดี</p> <p>ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่าโรคใบโพลาร์เกิดจากยีนหรือพันธุกรรมที่ผิดปกติ ทำให้การควบคุมอารมณ์ผิดปกติ อัตราการป่วยอยู่ที่ร้อยละ 1 ของประชากรวัยทำงาน การรักษาโรคจะต้องให้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรม เพื่อควบคุมอาการ สำหรับกรณีคนที่ทำร้ายร่างกายพนักงานขายโทรศัพท์มือถือ และอ้างว่าทำไปเพราะป่วยเป็นใบโพลาร์นั้น หากจริงก็เป็นเรื่องของความเจ็บป่วยจึงไม่ควรนำมาพาดพิงหรือตั้งข้อรังเกียจ แต่หากเป็นการอ้างความเจ็บป่วยเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบ ทางกฎหมายไม่สามารถทำได้และเป็นดุลยพินิจของศาลในการดำเนินคดี</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p>ใบอังกาบหนู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์อ้างสรรพคุณของใบอังกาบหนูว่า สามารถรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด จนประชาชนแห่ไปเก็บใบอังกาบหนูที่ จ.สุโขทัย ว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้ยังตอบไม่ได้แน่ชัดว่าสรรพคุณใบอังกาบหนูสามารถรักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือไม่ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมว่า ลักษณะการหายจากโรคมะเร็ง ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนั้นเป็นเช่นใด กินแล้วอาการดีขึ้น ทานข้าวได้ หรือมีการตรวจชิ้นเนื้อทางแพทย์แล้วพบว่ามะเร็งหาย หรือมีค่าลดลงหรือไม่ จึงจำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนวินิจฉัยสรุปผลอีกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.ดร.สุภาพร ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ต้นอังกาบหนูเป็นสมุนไพรที่มีการใช้มาเป็นเวลายาวนานทั้งในประเทศไทย และ อินเดีย เป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูง โดยใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์newtv เว็บไซต์เดลินิวส์ เพจกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>กันอย่างกว้างขวางในโรคเกี่ยวกับ การต้านการอักเสบ,แผลเปื่อยทุกชนิด อาทิ เหงาเปื่อย ,ปากเปื่อย เป็นยารักษารักษาฟัน –เหงือกที่ดี เดิมใช้รักษาไข้,ไอ,หวัด ดอกใช้รักษาอาการปวดหัวไมเกรน เป็นยาบำรุง ,รักษาความดัน –เบาหวาน ในส่วนโรคเมะเร็งในสมัยก่อนก็มีใช้เช่นกัน แต่การศึกษาในเรื่องนี้มีค่อนข้างน้อย การใช้เหมือนทองพันชั่ง ใช้ดูแลแผลในกระเพาะอาหาร ,สระผม เป็นต้น ทาง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการเพาะพันธุ์ ใช้ในสมุนไพรแก้ปวด –ลดการอักเสบ ใช้รักษาปวดฟัน –เหงือกอักเสบ ร่วมกับกระชาย ซึ่งเห็นด้วยที่จะพัฒนาสมุนไพรอังกฤษ เพราะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค</p> <p>–ขณะที่ชาวบ้านยังแห่ขอต้น”อังกฤษ” ที่วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ต.กรอกสมบุรณ์อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ไม่ขาดสาย</p> <p>–เสนอข่าว ชาวบ้านเดินทางไปเก็บต้นอังกฤษหนุ ซึ่งอยู่ในที่ดินของนางละเมียด เกตุนิล อายุ 70 ปี ติดอยู่กับวัดดาวล อหุมที่ 5 ต.ปากท้อ อ.ปากท้อ จ.ราชบุรี โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ นางละเมียด กล่าวว่า ได้เปิดให้คนเข้ามาเก็บเพราะจะได้นำไปรักษาโรค และเป็นวิทยาทานด้วย ส่วนใครจะบริจาคก็ยินดีเพราะจะนำเงินไปทอดผ้าป่า คาดว่าต้นอังกฤษจะหมดในวันนี้ จากนั้นก็จะปิดพื้นที่เพื่อฟื้นฟูต้นสมุนไพรต่อไป</p> <p>–มีใช้เฟซบุ๊กชื่อ CHNAY THI DA อยู่ จ.ตราด โพสต์ข้อมูลขายต้นอังกฤษหนุ ราคาต้นละ 150-200 บาท พร้อมแนะนำว่า 9 ใบต้มได้ 1 หม้อ สนใจติดต่อ 061 610 1954</p>
<p>เอ็มทูเอฟ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>สมุนไพรทำโดฟง</p> <p>–เสนอข่าว ศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมโรคไตฯ และเครือข่าย ร่วมกันเตือนให้ประชาชนและผู้ป่วยโรคไต ตระหนักถึงการใชยาสมุนไพรรักษาโรคไต โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากสื่อออนไลน์ เช่น การนำเชียงจืดมาต้มกับน้ำดื่มอย่างน้อยวันละ 3 แก้ว ซึ่งหากผู้ป่วยโรคไตกินเครื่องในสัตว์ซึ่งมีเกลือแร่และกรดยูริกค่อนข้างมาก อาจทำให้เกิดอาการบวม น้ำท่วมปอด เกิดอันตรายได้ สำหรับสมุนไพรเห็ดหลินจือ ยังมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนค่อนข้างน้อย และพบว่าผู้ป่วยบางรายที่รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเห็ดหลินจือบ่อยๆ อาจพบอาการของโรคตับและไตวายมากขึ้นได้ ส่วนมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่เชื่อว่าเป็นยาต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันเซลล์มะเร็ง ในผู้ป่วยโรคไตอาจมีผลทำให้ไตขับสารโพแทสเซียมออกมาไม่ทัน เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ และอาจเสียชีวิตได้</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>กัญชา</p> <p>–เสนอบทความ กล่าวถึงแนวทางดำเนินการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ เริ่มตั้งแต่อก. ส่งจนท.ไปศึกษาข้อมูล ตั้งแต่การปลูก การดูแล การควบคุม โดยคกก.พิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กำหนดกรอบหารือขั้นแรก 5 ขั้นตอน คาดว่าตามกรอบจะสามารถนำมาใช้ในคนเดือนพ.ค.ปีหน้า ด้านชูเปอรโพล สสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 94.0 เห็นด้วยกับการกำหนดโทษให้เหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด และพบว่า ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่เริ่มเห็นประโยชน์จากการใช้กัญชาและใบกระท่อมมาบำบัดรักษาโรคมากขึ้น แต่เมื่อกฎหมายในปัจจุบันยังบัญญัติเอาไว้ให้พืชทั้ง 2 ชนิดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ซึ่งห้ามเสพอย่างเด็ดขาดก็จะไม่ขอบรรยายสรรพคุณเพื่อขึ้นาถึงประโยชน์</p> <p>–ด้านตัวแทนฝ่ายกม.นายจิตรนรา นวรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 ที่ผ่านมามาบ้านเรา ไม่ได้มีการวิจัยถึงประโยชน์ของมัน เนื่องจากกัญชาถูกขึ้นบัญชีให้เป็นยาเสพติดมาแต่ในอดีต จึงเกิดการโต้เถียงของคนสองกลุ่ม คือกลุ่มคนที่บังคับใช้กฎหมายก็ห้าม ส่วนผู้ที่มีหน้าที่วิจัยก็ไม่สามารถทำได้เพราะกฎหมายห้ามเสพเด็ดขาด ดังนั้นหลังจากนี้เราต้องยอมถอยแก้ไขบทบัญญัติบางประการให้ภาครัฐสามารถนำกัญชามาทำการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่จะไม่ถอยออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ให้เกิดการเพาะปลูกอย่างเสรีให้ใคร ๆ นำมาใช้เสพนองความบันเทิงได้อย่างอิสระ</p>
<p>เดลินิวส์ เพจอีจัน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ sanook.com เว็บไซต์ newtv.com</p>	<p>ใช้หัวดีใหญ่</p> <p>–เสนอข่าว น.ส.พัชราวัลย์ วงษ์เวช อายุ 23 ปี พนักงานและฟรีเซ็นเตอร์ของบาร์บีคิว พลาซ่า จ.ปทุมธานี เสียชีวิตด้วยโรคใช้หัวดีใหญ่ สายพันธุ์ เอส 1 เอ็น 1 ที่รพ.เกษมราษฎร์ฯ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงปลายเดือน ก.ค. น.ส.พัชราวัลย์ได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านที่ จ.อุทัยธานี และเริ่มมีอาการใช้สูงตลอดเวลา ไอ ปวดศีรษะ ไปพบแพทย์ที่คลินิกในตลาด อ.ทัพทัน อาการไม่ดีขึ้นจึงไปรักษาที่รพ.ตามสิทธิประกันสังคม ได้ยามาทานที่บ้าน จนวันที่ 6 ส.ค. อาการหนัก หายใจไม่ออก ไปรักษาที่ รพ.วิภาวดี แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อใช้หัวดีใหญ่ สายพันธุ์ เอส 1 เอ็น 1 ญาตินำมารักษาที่ รพ.การุญเวช นวนคร 5 วัน จนอาการแยลง จึงส่งไปรักษาต่อที่รพ.เกษมราษฎร์ฯ จ.นนทบุรี และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เสียชีวิต
เดลินิวส์	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 14 ส.ค. 2561 มีผู้ป่วยโรคไขเลือดออกแล้ว 44,422 ราย เสียชีวิต 54 ราย กวาร์ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเป็นกลุ่มวัยเรียนถึงวัยทำงาน (อายุ 10-34 ปี) คาดการณ์ว่าในช่วงหน้าฝนปีนี้ (มิ.ย.- ก.ย.) จะพบผู้ป่วยโรคไขเลือดออกมากกว่า 10,000 รายต่อเดือน ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว หากมีไข้สูงเฉียบพลัน ใช้นานเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย หากมาพบแพทย์ช้าอาจมีโรคแทรกซ้อน ทำให้รักษายากและเสียชีวิตได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>
สวท.	<p>ประชุม DRUGS FORUM</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รพ.ร.บ. เป็นประธานการประชุม DRUGS FORUM ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 “การบริหารจัดการเพื่อการดูแลผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน” ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้กับผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด และบุคลากรผู้บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคอัลไซเมอร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคอัลไซเมอร์ คือภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด เกิดจากการฝ่อตัวของสมอง ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและการทำงานของสมองบริเวณนั้น โดยเฉพาะสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมความคิด ความทรงจำ และการใช้ภาษา</p> <p>นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า การรักษามีเพียงการใช้ยาและการดูแลเพื่อช่วยบรรเทาอาการ โรคนี้ยังไม่มีวิธีป้องกัน แต่สามารถชะลอการเกิดโรคได้โดย เลิกสูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หมั่นออกกำลังกาย ควบคุมระดับความดันโลหิต และที่สำคัญ ควรฝึกการทำงานของสมอง</p>
สปริงนิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>หมอกควันภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ยังคงปกคลุมทั่วเมือง ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ อ.เบตง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยในพื้นที่มีฝนตกลงมาเล็กน้อย ทำให้ช่วยชะล้างหมอกควันที่ปกคลุมเจือจางลงได้</p> <p>ด้านนายวงศวิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ออกเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจ และหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน หากมีอาการวิงเวียนศีรษะรุนแรงก็ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน ส่วนประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวัง พร้อมเปิดไฟหน้ารถ หากต้องขับรถบนถนนที่มีหมอกหนา พร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p>สถานรับเลี้ยงผู้ป่วยติดเตียง</p> <p>-เสนอข่าว นางรุ่งทิwa สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปทุมธานี นำคณะตรวจสอบสถานรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงติดเชื้อเอชไอวี (บ้านแบ่งบุญ) อยู่ต.บึงข่าอ. อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หลังนายสมพร ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ถูกนำไปทิ้งริมคลองรพีพัฒน์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพบว่า เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น พื้นที่ 100 ตารางวา รับดูแลผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ แบ่งเป็นชาย 33 คน หญิง 8 คน รวม 41 คน ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเอชไอวี 5 คน สถานที่ค่อนข้างสกปรก ซึ่งนางไพรัช บุรณวิจารย์ อายุ 66 ปี เจ้าของบ้านรับเป็นผู้ดูแล กล่าวว่า เปิดทำการมานาน 24 ปี ส่วนนายสมพรรับมาดูแล 4 เดือนแล้ว มีอาการจิตเภท และพยายามออกจากบ้านไปเองหลายครั้ง หากไม่อนุญาตเกรงว่าจะทำร้ายผู้ป่วยรายอื่น จึงให้ลูกจ้างนำไปไว้ที่ศาลาหน้าวัดลำพระยา อ.วังน้อย เพื่อสงบสติอารมณ์ จากนั้นจะไปรับกลับ แต่มาเกิดเรื่องเสียก่อน</p> <p>ทั้งนี้ ทางพัฒนาสังคมจะเสนอผวจ.ปทุมธานี เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาทางออก ส่วนผู้ป่วยทั้งหมดต้องให้บ้านแบ่งบุญดูแลไปก่อน โดยมี จนท.รพ.สต.เข้ามาช่วยดูแล ส่วนนายสมพร จะส่งไปอยู่ในความดูแลของมูลนิธิกระท่อมพระสิริ จ.ชลบุรีดูแลต่อไป</p>
ไทยรัฐ ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>1 วัด 1 รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นางคิวนาท เกตุภาค รักษาการ ผอ.รพ.สต.สีบัวทอง พร้อมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม. ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ พัฒนาทำความสะอาดห้องน้ำ รวมทั้งกวาดลานวัด ตามโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ร่วมกับการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโดยพลัง บวร. (บ้าน วัด โรงเรียน) สู้สังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ของก. วัฒนธรรม ที่บริเวณวัดเรไร จ.อ่างทอง
ไทยรัฐ	เสริมความรู้ร้านนวด-สปา -เสนอข่าว นายคมสัน ไชยวรรณ รอง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดการประชุมผู้ประกอบการเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐานและการร่วมสร้างอัตลักษณ์การให้บริการของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้กับผู้ประกอบการร้านนวดและสปาในเขตเทศบาลเมืองหัวหินกว่า 100 ราย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากร สินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามแผนพัฒนาจังหวัด
มติชน คอลัมน์ จับกระแส ภูมิภาค	มหัศจรรย์ 1,000 วัน จ.ยะลา -เสนอข่าว ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ยะลา นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยภาคีเครือข่าย ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กอย่างยั่งยืน ปี 2561 เพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย โดยการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
ไทยรัฐออนไลน์	ขโมยโทรศัพท์แพทย์ในรพ. -เสนอข่าว พญ.วรินทร์า เข็มเพชร อายุ 33 ปี แพทย์อายุรกรรม แผนกงานผู้ป่วยนอก รพ.ยโสธร ถูกขโมยไอโฟน 7 ภายในห้องตรวจโรคของรพ.
กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์	ไวรัสอีโบล่า -เสนอข่าว ประกาศล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขคงโกระบุว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น หลังมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 5 คนในเมืองมาบาลาโก-มานกินา ใกล้เมืองเบนินในจังหวัดนอร์ท กิวู ที่เป็นศูนย์กลางการระบาด โดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบล่า 96 คนในพื้นที่ดังกล่าว ในจำนวนนี้ 69 คนได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อ ขณะเดียวกันรัฐบาลคงโก ได้ประกาศให้การรักษาฟรีแก่ผู้ป่วยอีโบล่าในเมืองเบนิน เมืองมาบาลาโก-มานกินา และเมืองโออิชา เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ เพื่อขจัดปัญหาการเงินที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้
ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก	โรคหัด -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเผยตัวเลขผู้ป่วยโรคหัดทั่วยุโรป ช่วงครึ่งแรกปีนี้มากกว่า 41,000 ราย เสียชีวิตอย่างน้อย 37 ราย จำนวนผู้ป่วยสูงมากหลายเท่าจากช่วงเวลาเดียวกันตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบมากที่สุดแถบยูเครน ซึ่งยังมีการสู้รบระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายสนับสนุนรัสเซีย และยังพบผู้ป่วยในฝรั่งเศส จอร์เจีย กรีซ อิตาลี และเซอร์เบีย



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch